

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Thích Minh Tuệ, Vị Chân Tu Làm Phật Giáo Quốc Doanh Run Sợ** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



Nhà sư Thích Minh Tuệ

THÍCH MINH TUỆ VỊ CHÂN TU LÀM PHẬT-GIÁO QUỐC-DOANH RUN SỢ

Trên con đường thiên lý Bắc-Nam, Việt-Nam; từ vài năm nay, xuất hiện một người có dáng dấp một tu sĩ Phật-Giáo, chân đất, đầu trần mình vận bộ cà-sa vá vú, miệt mài dung rũi.

Hình ảnh người này khiến người ta nghĩ đến khoảng 2 ngàn 600
trăm năm trước, một vị thái tử tên Tất-Đạt-Đa, con vua Tịnh-Phan
của một vương quốc bên Ấn-Độ, bỏ cung sơn, điện ngọc, vợ đẹp,
con xinh lên đường tìm con đường giác ngộ để giải thoát chúng
sinh khỏi bể khổ trần gian. Chân không, đầu trần, Ngài bình thản
bước đi giữa nắng nóng cũng như trong sương đêm lạnh giá. Ngài
không nơi ở cố định. Khi thì ngồi dưới bóng cây, khi thì nằm nghỉ
qua đêm trong một hang đá, tất cả mọi năng lực và ý chí của Ngài
đều hướng tới lý tưởng cao cả tìm ra chân lý tối hậu, lý lẽ của
sống và chết, ý nghĩa của nhân sinh, của cuộc đời, con đường dẫn
tới giải thoát và cõi Niết-Bàn bất tử.



Phật Thích-Ca toạ thiền dưới cội bồ đề

Nhiều năm trước, vị chân tu Thích Minh Tuệ này âm thầm thực
hiện khổ tu hạnh đầu-đà đi khát thực, ngày chỉ ăn một bữa, uống

nước khi thật khát, không nhận tiền cúng dường, mặc cà-sa may bằng những mảnh vải thiên hạ vớt đi bên đường hay trong thùng rác. Nhưng gần đây, hình ảnh vị sư cô độc trên đường đã lọt vào camera của những youtuber nên trở thành hiện tượng đặc biệt khiến mọi người chú ý đến khi hình ảnh đó lan truyền rộng rãi trên mạng. Rồi, trên đường đi của ông đông đảo những người hiếu kỳ cũng như những phật tử đã đi theo ông làm những nhà sư (?) trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam (Giáo-Hội Quốc-Doanh) do nhà nước Cộng-Sản thành lập, phản ứng dữ dội.



“Thượng toạ” Thích Chân Quang

“Thượng toạ” Thích Chân Quang trụ trì chùa Phật-Quang ở Bà-Rịa từng là đoàn viên thanh niên Cộng-Sản (có lẽ đã trở thành đảng viên Cộng-Sản rồi!). Chân Quang đã viết bản hợp xướng bài hát "Lá Đỏ" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp để góp phần chào mừng ngày Quốc Khánh năm 1976:

“Rừng Trường-Sơn ào ào lá đỏ
Em đứng đứng ở bên đường
như quê hương vai áo bạc quàng súng trường.”

Chân Quang tự xưng là cháu của Hồ Chí Minh. Ông ta từng có những bài giảng gây ồn ào dư luận.

Ông ta nói: “Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm”, hay: “Cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh”, hoặc: “Không được thờ Phật ở chung cư”. Chân Quang gọi nhà sư Thích Minh Tuệ là “thằng ba trợn” có lẽ vì ông này không ở chùa lớn, không nhận tiền phật tử, không đi xe hơi đẹp như ông ta.



“Đại đức Thích Trúc Thái Minh”

“Đại Đức” Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba-Vàng ở Quảng-Ninh là bộ mặt thứ hai làm ô ố cửa thiền trong thời mạt pháp của Phật-Giáo Việt-Nam dưới chế độ Cộng-Sản.



Chùa Ba-Vàng

Tháng 3 năm 2019, Thái Minh tổ chức hoạt động “thỉnh vong”, “gọi hồn” tại chùa Ba-Vàng. Ai muốn thoát nạn thì phải "trả nợ" cho vong, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, thông qua hình thức cúng dường (công đức) hoặc làm công quả cho nhà chùa. Cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày tại chùa Ba-Vàng sẽ diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp, thu hút hàng ngàn người tham dự. Mọi bệnh tật, xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra.

Vào tháng 12/2024, chư tăng chùa Ba-Vàng qua Miến-Điện đưa xá-lợi tóc của Phật về Việt-Nam. Xá-lợi được đưa về chùa Ba-Vàng từ ngày 22/12, đến 27/12. Hàng chục nghìn người dân, phật tử đổ về đây chiêm bái hiện vật được cho là “Xá-Lợi Tóc Đức Phật”. Chùa Ba-Vàng cho hay: “Đây là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương buôn người Miến-Điện hơn 2 ngàn 600 năm trước”.

Điều lố bịch nhất là “thầy” Thái Minh làm các phật tử ngạc nhiên đến thán phục khi thấy xá lợi tóc Đức Phật “nhúc nhích” được.



Đại đức “Thích Trúc Thái Minh đi khát thực”

Trong dịp lễ Vu-Lan năm 2022, tại chùa Ba-Vàng, “Đại đức” Thích Trúc Thái Minh cùng với nhiều đệ tử liên tục gom tiền cúng dường của các phật tử tham gia, đã dấy nên dư luận chỉ trích sự lạm dụng ý nghĩa hành động khát thực của tu sĩ Phật-Giáo.

Theo nhận xét chung của mọi người, hành động dung túng các “ma tăng” Chân Quang và Thái Minh của nhà nước Cộng-Sản là một mũi tên bắn hai mục tiêu: ru ngũ Phật-Tử và bêu rêu Phật-Giáo. Một mặt biến Phật-Giáo thành một thứ mê tín, mặt khác nêu hình ảnh sa đọa của tu sĩ Phật-Giáo qua hai ông Chân Quang và Thái Minh. Đó là một cách tiêu diệt tôn giáo thâm độc nhất thay

vì cảm đoán. Trở lại chuyện nhà tu Thích Minh Tuệ, chính quyền Cộng-Sản lo sợ ảnh hưởng của ông trong công chúng, nên mượn sự lên tiếng của Giáo-Hội Phật-Giáo Quốc-Doanh để đả kích ông.

Ngày 16-5, “Thượng toạ” Thích Đức Thiện, Phó Chủ Tịch - Tổng Thư Ký Hội Đồng Trị Sự Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Quốc-Doanh thay mặt Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là "Su Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật-Giáo.



Thầy Thích Minh Tuệ với nụ cười hiền hoà

Sư Minh Tuệ luôn xuất hiện với nụ cười hiền lành và dáng vẻ, cách nói chuyện khiêm nhường. Ông nói, ông không phải là sư, không tu ở bất cứ chùa nào, ông đi bộ để rèn luyện sức khỏe và làm theo lời Phật dạy. “Con là người Việt-Nam đi tập học theo lời Phật dạy, không nhận tiền bạc của ai dưới bất kỳ hình thức nào, họ cho ngày một bữa vào buổi sớm rồi thì con không nhận nữa. Con không phải là sư hay thầy gì cả, không thuộc giáo hội gì, không Nam-Tông hay Bắc-Tông”.

Song song với thông cáo của Giáo-Hội Phật-Giáo Quốc-Doanh, báo chí của đảng đăng tin về lý lịch của sư Minh Tuệ như sau:

“Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ-Anh, tỉnh Hà-Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Ia-Grai, tỉnh Gia-Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú-Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh-Hoà ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại”.

Mặc dù Giáo-Hội Quốc-Doanh và nhà nước Cộng-Sản cố tình đim ảnh hưởng của nhà sư Thích Minh Tuệ, nhưng trong dân chúng cũng như trên mạng, nhà sư này đã được mọi người kính trọng và nhìn nhận đây là một vị chân tu khác với những “nhà sư” mặt mày phì nộn, xa hoa, lên xe xuống ngựa, tiếp tay với chính quyền để hưởng thụ những đặc lợi dành cho họ. Bộ mặt của Giáo-Hội Phật-Giáo Quốc-Doanh đã lộ rõ bên cạnh một đệ tử chân truyền của Đức Phật Thích-Ca.

Duy có một điều, như chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập giá, sợ rằng nhà sư Thích Minh Tuệ sẽ không yên với nhà cầm quyền Cộng-Sản.

HCA (29/5/2024)